



Công tác kiểm tra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc

❖ **Lương Đức Minh***



Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (9 đảng bộ huyện, thành phố và 4 đảng bộ trực thuộc). Trong những năm qua, trước những diễn biến khó khăn, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã có những tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là những tác động của dịch, bệnh Covid-19. Cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2021, dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với biến thể kép B.1.617.2 Án Độ tiếp tục đặt Vĩnh Phúc trước những khó khăn, thách thức. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, sáng tạo và kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với sự nỗ lực, cố gắng và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện, đó là: Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để đạt được

mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch bệnh thành công và phát triển kinh tế-xã hội. Với những quyết sách kịp thời và sự chủ động, sáng tạo Vĩnh Phúc đã phòng ngừa, ngăn chặn và dập dịch thành công tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát triển kinh tế-xã hội: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2021 tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2020, là mức tăng trưởng cao nhất so với vùng Đồng bằng Sông Hồng và cao thứ 3 toàn quốc (chỉ thấp hơn Hòa Bình, Ninh Thuận); thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 25/8/2021 đạt 23.085 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, bằng 130% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế có nhiều tiến bộ. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm, nhiều vụ việc phức tạp kéo dài được giải quyết dứt điểm tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định và nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ

chức đảng được nâng lên, tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong những kết quả chung ấy, có sự đóng góp rất quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Có thể khẳng định rằng, kết quả công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét về chất so với các nhiệm kỳ trước. Đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong tỉnh triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương, kịp thời xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Phương pháp

* Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

kiểm tra được đổi mới, tập trung đánh giá sâu về hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBKT các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các ngành có liên quan để tham mưu giúp cấp ủy xác định những nội dung trọng tâm, những lĩnh vực trọng điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Đặc biệt coi trọng việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình để chủ động tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại, nhất là những tố cáo, khiếu nại có liên quan đến đại biểu dự đại hội và nhân sự cấp ủy khóa mới; phát hiện sớm những biểu hiện vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để kịp thời báo cáo cấp ủy chỉ đạo giải quyết đảm bảo ổn định ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Có thể khẳng định, kết quả công tác tham mưu giúp cấp ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,

giám sát của UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong nhiệm kỳ qua, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra toàn diện việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với công tác cán bộ đối với 09/09 đảng bộ cấp huyện; tăng cường kiểm tra công tác quản lý đất đai, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và một số huyện, thành ủy... Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 3.453 tổ chức đảng và 2.707 đảng viên (tăng 32% số tổ chức đảng, tăng 2,1% số đảng viên so với nhiệm kỳ trước); tiến hành giám sát theo chuyên đề với 3.261 đảng viên, 2.634 tổ chức đảng (tăng 25,6% số tổ chức đảng, tăng 6,4% số đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Tỉnh ủy đã kiên quyết chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, vi phạm và xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đã được UBKT Trung ương kết luận. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối

với 29 tổ chức đảng, 1.643 đảng viên (tăng 47,76% so với kỳ trước). UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 448 tổ chức đảng cấp dưới (giảm 27,4% so với nhiệm kỳ trước) và 1.016 đảng viên, trong đó có 356 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (giảm 22,1% so với nhiệm kỳ trước); tiến hành kiểm tra 1.625 lượt tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra (giảm 134,8% so với nhiệm kỳ trước). UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 449 lượt tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng (tăng 34,3% so với nhiệm kỳ trước); thi hành kỷ luật 261 đảng viên (giảm 7,7% so với nhiệm kỳ trước).

Kết quả của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua đã được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao. Đồng thời, góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được; công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế đó là: Một số ít cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở còn chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nên dẫn đến chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát ở nơi đó chưa cao. Một số cấp



Ủy chưa chủ động triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của một số UBKT còn nhiều hạn chế. Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật đảng ở một số ít UBKT cấp huyện chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, còn tâm lý nể nang, ngại va chạm, thậm chí còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế nêu trên, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh là lực lượng nòng cốt, đi đầu, quyết tâm, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và các năm tiếp theo như sau:

Một là, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đặc biệt rõ vụ việc, rõ đối tượng; xây dựng quy chế làm việc của UBKT các cấp nhiệm kỳ mới phù hợp với quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên cấp ủy, UBKT các cấp phụ trách, theo dõi các địa bàn, lĩnh vực và định kỳ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Hai là, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh để kịp thời tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của kiểm tra, giám sát trong từng thời kỳ đề lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chủ động tham mưu giúp cấp ủy xác định các nội dung trọng tâm, những lĩnh vực trọng điểm của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm đề lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, đổi mới về phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc cảnh báo, nhắc nhở, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm.

Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, các nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy giao. Thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra đột xuất, nhất là ở những nơi có vấn đề “nổi cộm”, dư luận xã hội bức xúc, những đơn vị có chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị không cao, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ

Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, UBKT các cấp tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý về những khuyết điểm, sai phạm khiến dư luận phản ánh. Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, xử lý đúng trách nhiệm người đứng đầu, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Năm là, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, kịp thời tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán của Nhà nước, công tác điều tra, xét xử của các cơ quan khối nội chính và công tác giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội. □